

# เจาะทะลุมิติมืด

วิธีการต่อสู้กับสงครามมืดของศิษยาภิบาล เท็ด แสกการ์ด  
และสมาชิกคริสตจักรชีวิตใหม่ เพื่อให้พระเจ้ามีสิทธิอำนาจเหนือ

โคโลราโด สปริงส์

เขียนโดย เจ.ลี แกรดี

แปลโดย ป. กิรติบดี

เมื่อศิษยาภิบาลหนุ่ม เท็ด แสกการ์ด ได้ย้ายเข้ามาอยู่เมืองโคโลราโด สปริงส์ในปี 1984 เขาต้องตกตะลึงกับความงามของเมืองอันเก่าแก่แห่งนี้ แต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่เป็นมิตรแฝงเร้นอยู่ ยามที่เขาชื่นชมทิวทัศน์ของเทือกเขาร็อกกี้ที่อยู่ด้านตะวันตกของตัวเมือง เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความมืดทะมึนปกคลุมไปทั่วเมือง

เหมือนกับมีเงามืดจากโลกอีกโลกหนึ่งที่ทอดมาจากเทือกเขาร็อกกี้ ความมืดดำนั้นก่อตัวมากขึ้นในขณะที่ครอบครัวแสกการ์ดเริ่มวางแผนก่อตั้งคริสตจักร ไม่นานเท่าไรเจ้าความมืดก็มีดวงตาทำให้แสกการ์ดรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกจ้องมองอยู่

นั่นเริ่มเมื่อชาวบ้านเล่าเรื่องของพวกแม่มดให้ครอบครัวแสกการ์ดฟัง มีข่าวลือกันว่าสภาแม่มดมารวมตัวกันในบริเวณที่เป็นปาร์กร้างใกล้เมืองแมนนิตัว สปริงส์ที่อยู่ติดด้านตะวันตกของเมืองโคโลราโด สปริงส์มีชาวบ้านเล่ากันว่ามีคนไปที่ภูเขาแล้วพบปะถูกตัดหัวกับซากวัวที่ติดอยู่กับแท่นบูชาที่มียันต์สลักไว้

ที่แยกหน้านั้น ชาวบ้านซุบซิบกันว่าในพิธีกรรมของลัทธินี้มีการฆ่าเด็กทารกด้วย แม่เจ้าหน้าที่จะไม่เคยทำบันทึกรายงานไว้ให้เห็นเลยก็ตาม

แลนซ์ โคลล์ เป็นนักศึกษาพระคัมภีร์เขาย้ายมาที่นี่พร้อมกับครอบครัวของแสกการ์ดตอนนั้นเขาอายุ 20 ปี เขาเล่าว่า “ทุกคนกลัวพวกแม่มดแห่งเมืองแมนนิตัว สปริงส์มากธุรกิจบางอย่างในเมืองนี้มีสภาแม่มดเป็นเจ้าของดำเนินการอยู่”

และในเวลานั้น เท็ด และเกล แสกการ์ด ไม่รู้เลยว่ามิอะไรเกิดขึ้นในป่าที่อยู่ใกล้ ๆ อีกเพียงไม่กี่เดือนต่อมา พวกเขา ก็เริ่มได้รายงานจากผู้เพิ่งรับเชื่อใหม่ ทั้งชายและหญิงที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของพวกเขาแม่มดและพวกซาตานเหล่านี้

แสกการ์ดบอกว่าสถานการณ์ในปี 1984 นั้นชวนสยองมาก โดยเฉพาะกับศิษยาภิบาลใหม่ที่เตรียมจะจัดระบบให้กับคริสตจักรหนึ่ง ท่านเล่าว่ามีคนเคยบอกท่านว่า “คริสตจักรโคโลราโด สปริงส์ เป็น “สุสาน” ของเหล่าศิษยาภิบาล”

แสกการ์ดรวบรวมคริสเตียนได้ 25 คน ให้มาที่บ้านของเขาเพื่อเปิดประชุมครั้งแรกของคริสตจักรชีวิตใหม่ แต่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วันก็มีผู้ที่อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับลัทธิออกมาก่อวินาศกรรมครั้งคราวก่อนความวุ่นวาย มีช่วงหนึ่งในขณะที่พวกเขาประชุมอธิษฐานกันอยู่คนในพวกซาตานส่งเสียงร้องครวญครางคล้ายแมวจากนอกบ้านของแสกการ์ด มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ที่ยอมรับว่าเป็นพวกแม่มด จะพยายามขัดขวางงานของคริสตจักรโดยการสาปแช่งหรือการใช้เวทมนตร์

“พวกมันรู้ข่าวของพวกเราได้อย่างรวดเร็วมาก” แสกการ์ดหวนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตเขาสังเกตว่าตัวเองจะไม่เคยประกาศในวันประชุมล่วงหน้าหลายวัน “มีการตอบสนองทางวิญญาณอย่างฉับพลัน นั่นทำให้ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ คนพวกนี้โกรธเพราะพวกเราเป็นเหมือนอะไรที่คุกคามสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกันอยู่”

ต่อมาแสกการ์ดก็เริ่มได้รับการข่มขู่จากบุคคลนิรนาม ซึ่งมีมากจนบ่อยครั้งที่เขาและภรรยาต้องยกหูโทรศัพท์ออก คนที่โทรศัพท์เข้ามามักบอกว่าพวกมันกำลังวางแผนจะฆ่าเขา แสกการ์ดเล่าว่า “ในช่วงปีนั้น ผมและภรรยาได้เรียนรู้วิธีอธิษฐานก่อนนอนด้วยกัน เราได้เรียนรู้ว่าการอธิษฐานเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด”

แสกการ์ดตระหนักถึงอำนาจที่คอยปกป้องที่มาจากพระเจ้าเป็นอย่างดี นั่นเป็นเหตุที่ทำให้เขารอดตายจากหญิงผู้หนึ่งที่เข้ามาชวนเขาคุยแล้วจู่ ๆ หล่อนก็ชักมีดออกมาจากกระเป๋าแล้วพยายามจ้วงแทงเขา แสกการ์ดเล่าว่า “หล่อนบอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียน แต่ดูเหมือนหล่อนจะรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนที่คริสตจักรของเราเติบโตขึ้น”

อีกกรณีหนึ่งคือเมื่อแสกการ์ด กับโคลส์กำลังอธิษฐานกับหญิงคนหนึ่งซึ่งบอกว่าตัวเองเคยอยู่ในลัทธินั้นมาก่อน ทันทีที่แสกการ์ดกล่าวออกนามพระเยซู หญิงคนนั้นก็เริ่มเกรี้ยวกราด นุนเนียว โคลส์บอกว่า “หล่อนดูเป็นคนน่ารัก อ่อนหวาน” แต่เมื่อเท็ดกล่าวถึงวิญญาณชั่ว สีหน้าหล่อนก็เริ่มบิดเบี้ยว หล่อนลุกพรืดพรวดพราดจากเก้าอี้ตรงเข้าขย้ำคอของเท็ด”

## ในแดนศัตรู

มีการฆ่าข่มขู่ถึงหกชาย ทำให้แฮกการ์ดตระหนักว่า พวกมรตองการอ้างสิทธิเหนือเมืองโคโลราโด สปริงส์กำลังชั่วร้ายนี้ไม่ต้องการให้มีคริสตจักรคาทอลิกเพิ่มอีกแม้สักหนึ่งเดียวในชุมชนแห่งนี้ แต่ศิษยาภิบาลหนุ่มผู้นี้กล้าเผชิญกับความกลัวและตัดสินใจแน่วแน่ว่า เขาควรจะเผชิญหน้ากับศัตรูทางวิญญาณโดยไม่หวาดกลัวใด ๆ เมื่อแฮกการ์ดย้ายมาเขาอายุ 28 ปีเท่านั้น ประสบการณ์จากชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยฮอว์ลโรเบิร์ต ไม่ได้ให้คำแนะนำไว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะจัดการอย่างไรกับพวกแม่มด แต่แฮกการ์ดรู้จักวิธีการอธิษฐาน

สมาชิกของคริสตจักรชีวิตใหม่เริ่มประชุมอธิษฐานกันทุกวันในเวลาบ่ายที่บ้านของแฮกการ์ด เขาเล่าว่า “เรารู้สึกว่าพระเจ้าระดมพลให้พวกเราเป็นทหารฝ่ายวิญญาณ เรารู้สึกฮึกเหิมไม่หวั่นไหวแล้ว ในที่สุดเรารู้ว่าพวกกลุ่มฆาตนาประมุขกันที่ไหน แล้วเราก็เริ่มอธิษฐานเพื่อสถานที่เหล่านั้นและขอโดยพระนามพระเยซูให้ทำลายอำนาจฆาตนาเหล่านั้น”

ไม่นานนักครบด้วยการอธิษฐานของฝ่ายแฮกการ์ดก็สะพัดไปทั่วเมือง พวกเขาอธิษฐานเพื่อเฉพาะเจาะจงแต่ละบ้านในถนนทุกสายที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีบางวันทีมอธิษฐานได้อธิษฐานถึง 100 กว่าบ้านภายในหนึ่งวัน และพวกเขาได้นำข่าวประเสริฐไปแจกจ่ายให้แต่ละครัวเรือน”

ต่อมาคริสตจักรอื่น ๆ ในเมืองก็เริ่มเข้าร่วมทำสิ่งๆที่เหมือนกับยุทธศาสตร์สงครามในแดนศัตรู ผู้อธิษฐานเพื่อบางคน “เดินอธิษฐาน” รอบเมืองเพื่อหาแนวร่วมในพระเจ้า มีกลุ่มอธิษฐานมารวมตัวกันหน้าห้างร้านที่สงสัยว่าจะเป็นของพวกแม่มด พวกเขาขอให้พระเจ้าไล่เจ้าของร้านนั้นให้ได้รับความรอด”

มีบางครั้งที่วิธีของผู้อธิษฐานเพื่อฝ่ายแฮกการ์ดไม่เป็นไปตามหลักข้อเชื่อ พวกเขาแบ่งสมุดโทรศัพท์ของโคโลราโด สปริงส์ออกเป็นส่วน ๆ แล้วอธิษฐานเพื่อทุกรายชื่อที่อยู่ในนั้น มีหลายครั้งที่เมื่อสมาชิกคริสตจักรรู้ว่ามิที่ทางที่ไหนที่กำลังจะขาย พวกเขาจะเทน้ำมันเจิมบนที่ดินนั้นเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพวกเขาก็อธิษฐานขอให้พระเจ้าเป็นผู้เลือกผู้ที่จะมาซื้อที่ดินนั้น

แฮกการ์ดยอมรับว่า “บ่อยครั้งที่พวกเราไปตามตึกต่าง ๆ แล้วเรียกร้องให้เป็นสิทธิของพระคริสต์ เราเพียงรู้สึกที่เราต้องการได้อาณาจักรนั้นเพื่อพระเยซู แต่มันเป็นความอวดดีที่จะไปยึดเอาโน่นเอานี่ให้พวกเราเอง”

แฮกการ์ดเล่าว่าคำอธิษฐานทั้งหมดได้ผลอย่างจับปล้นทันใด ห้างร้านบางแห่งที่มีพวกแม่มดเป็นเจ้าของต้องปิดกิจการไป ภรรยาของผู้ที่กำลังจะได้ตำแหน่งผู้นำในกลุ่มฆาตนาได้เข้ามาในคริสตจักรชีวิตใหม่และบอกหล่อนได้เห็นพระคริสต์ จำนวนสมาชิกของแฮกการ์ดเติบโตขึ้นอย่าง

สมัคร และ 40% ของสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้เชื่อใหม่ มีหลายคนที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่กลุ่มอธิษฐานของเขาเคยอธิษฐานเพื่อ

แต่แฮกการ์ดบอกว่า จุดสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดคือเมื่อคืนอันหนาวเย็นหนึ่งของปลายปี 1985 มีกลุ่มบรูชจากคริสตจักรชีวิตใหม่ ต่อสู้กับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า “ปีศาจที่ควบคุมศาสนา” ตลอดคืนโดยไม่ยอมนอน แฮกการ์ดเชื่อมั่นว่า การปรากฏของวิญญาณชั่วที่เขารู้สึกในวันแรกที่เข้ามาในเมืองนี้มันได้ถูกขับไล่ไปจากหลุมของมันแล้วในคืนนั้นเอง

### **การอัศจรรย์ที่โคโลราโด สปริงส์**

เมืองโคโลราโด สปริงส์ มีประชากรประมาณ 300,000 คน คงมีน้อยคนที่อาศัยในเมืองนี้จะค้านว่าเมืองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงบอกว่าพวกลัทธิทางศาสนาได้ยึดอำนาจแล้วพวกลัทธิเกย์กลุ่มหนึ่งชื่อกราวนด์ ซีโร่ ก็เชื่อว่าคริสเตียนพยายามควบคุมพื้นที่นั้น กลุ่มนี้จึงตั้งศูนย์บัญชาการของพวกเขาเองในเมืองเพื่อเตือนประชาชนถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของคริสเตียน

แต่คริสตจักรอีแวนเจลิคัลในโคโลราโด สปริงส์ซึ่งแน่นอนมีสมาชิกเป็นคนท้องถิ่นที่เติบโตที่นี่บอกว่า “การที่เมืองมีบรรยากาศทางจริยธรรมเปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางการเมืองหรือการต่อต้านรักร่วมเพศ แต่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมากกว่า”

แฮกการ์ดบอกว่า “ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในเมืองนี้เหมือนกลางวันกับกลางคืน ในช่วงแปดปีที่ผ่านมาอัตราอาชญากรรม การหย่าร้าง และการฆ่าตัวตายลดลง และอัตราบ้านที่หลุดจ่านองก็ลดลง แม้โคโลราโด สปริงส์ยังคงเป็นสถานที่ดึงดูดพวกลัทธินิว เอจที่เร่ขายหนังสือและเครื่องตกแต่งบูชา แต่แฮกการ์ดบอกว่าจำนวนสมาชิกกลุ่มชาตนาได้ลดลง เขาบอกว่า “เราไม่ได้ยื่นข่าของพวกชาตนามากอย่างที่เคยอีก”

แต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในเมือง อย่างน้อยที่สุดตามความเห็นของแฮกการ์ดคือ ได้เห็นคริสตจักรต่างคณะมาร่วมกันแบ่งปันพระกิตติคุณในชุมชนนั้น แฮกการ์ด อธิบายว่า “เราตระหนักว่าคริสตจักรขนาดยักษ์คริสตจักรเดี่ยวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมืองทั้งเมืองได้ แต่เมื่อมีคริสตจักรหลายร้อยคริสตจักรทำงานร่วมกัน มีจุดหมายเดียวกัน เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น”

แม้ปัจจุบันแฮกการ์ดจะมีอายุ 37 ปีแล้วก็ตามแต่เขาก็ได้ประกาศตัวเป็นคาริสเมติกอย่างไม่อาย เราได้รับความนับถือจาก คริสตจักรเมโธดิสต์ คริสตจักรแบปติสต์ และคริสตจักรนาซาเร็นในโคโลราโด สปริงส์ และเขาเป็นหัวหน้าคณะผู้รับใช้ท้องถิ่นของสมาพันธ์อีแวนเจลิคัลแห่งชาติถึง 3 ปี คริสตจักรของเขามีสมาชิกมากกว่า 4,500 คน และมีผู้มาร่วมประชุมวันอาทิตย์มากที่สุดในโคโลราโดตอนใต้

ในเดือนเมษายน 1993 แสกการ์ดและผู้นำคริสตจักรอื่น ๆ รวมถึงบิชอปคาทอลิก และรับปี  
ประจำท้องถิ่น ได้หนุนใจให้บรรดาศิษยาภิบาลลงนามใน “พันธสัญญาแห่งความนับถือซึ่งกันและกัน”  
ซึ่งเป็นสัญญาว่าพวกเขาจะไม่พูดให้ร้ายแก่กันเนื่องจากความแตกต่างทางศาสนานั้น ๆ แสกการ์ดกล่าว  
เพิ่มเติมว่า “ในโคโลราโด สปริงส ์จะไม่มีคริสตจักรแห่งไหนติดประกาศว่า “เราเป็นคริสตจักรที่เป็น  
มิตรที่สุด” หรือ “เรามีวิวัฒนาการที่ดีที่สุดในเมืองนี้” เราไม่แข่งขันซึ่งกันและกันเราต่างต้องการเห็น  
คริสตจักรทุกคริสตจักรซึ่งล้วนเป็นผู้ให้ชีวิตเติบโตและประสบความสำเร็จ”

ศิษยาภิบาลหลายสิบท่านในเมืองจะมาพบกันเดือนละครั้งเพื่อสามัคคีธรรมกัน เป็นการรวมตัว  
กันที่แสกการ์ดบอกว่าเป็นการ “ปิดกั้นโอกาสที่พวกเขาจะแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน”

บรรยากาศแห่งเอกภาพและจิตวิญญาณใหม่นี้เองที่ทำให้โคโลราโด สปริงส เป็นสถานที่ดึงดูด  
องค์การคริสเตียนต่าง ๆ มากมายที่กำลังพิจารณาที่ตั้งใหม่ในปลายทศวรรษที่ 1980 ในเวลาเดียวกันข่าว  
เรื่องการฟื้นฟูของคริสตจักรต่าง ๆ ในเมืองนี้ก็กระจายไปในหมู่ชาวอิวานเจลลิคัลอเมริกา สภาพพัฒนา  
เศรษฐกิจของโคโลราโด สปริงส ์ก็ได้เริ่มรณรงค์เพื่อสร้างงานและขอบเขตธุรกิจใหม่ขึ้น

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ว่าการรัฐพอใจในความคิดที่จะให้องค์การคริสเตียนมาตั้งในเมืองโคโลรา  
โด สปริงส เพราะกลุ่มเหล่านี้มาสร้างงานบริการ แต่ไม่สร้างมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม ในปี 1988  
องค์การอมตธรรมเพื่อชีวิต (The International Bible Society) ได้ย้ายเข้ามาในเมืองนี้ในปี 1989 คณะ  
คริสเตียนและมิชชันนารี อะไลอันซ์ (The Christian and Missionary) ก็มาร่วมแล้วองค์การอื่น ๆ ก็ตาม  
เข้ามาในปี 1991 ได้แก่ Every Home For Christ, HCJB World Radio Missionary Fellowship, OC  
International และ Focus on the Family ของเจมส์ ด็อบสัน ซึ่งสร้างงานให้กับคนมากกว่า 1,200 คน

ทุกวันนี้มีองค์การประกาศมากกว่า 65 องค์การที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้ มีมากจนได้ชื่อว่าเป็น “วาทิกัน  
ของอเมริกันอิวานเจลลิซึม” เท็ด แสกการ์ดยิ้มเมื่อหวนรำลึกถึงองค์การหลายองค์การที่ได้เริ่มเข้ามาซื้อที่  
ทางในเมือง บางรายได้มาซื้อที่ที่สมาชิกของคริสตจักรชีวิตใหม่ได้ “อ้างถึง” ในคำอธิษฐานเมื่อสามปี  
ก่อน

“เราไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองโคโลราโด สปริงส ์ด้วยคำพูดธรรมดา  
ได้” แสกการ์ดกล่าว “องค์การต่าง ๆ ไม่ได้มาที่นี่เพราะเหตุผลทางการเมือง หรือเพียงเพราะค่าครองชีพ  
ที่ต่ำ พวกเขามาเพราะพวกเขาได้ข่าวการฟื้นฟูใหม่ของคริสตจักรทั้งหลายในเมืองนี้”

คิด อีสท์แมน ผู้อำนวยการของ Every Home for Christ (EHFC) เห็นด้วยกับความเห็นของแสก  
การ์ด แม้ว่าเศรษฐกิจเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจย้าย EHFC จากเซาเทอร์น แคลิฟอร์เนีย มายัง  
โคโลราโด แต่เขาบอกว่าสาเหตุที่เมืองโคโลราโด สปริงส ์ น่าสนใจก็เพราะพวกเขารู้ว่าคริสเตียนใน

บริเวณนี้ได้ “อธิษฐานทำยุทธศาสตร์สงคราม” นั่นทำให้เมืองนี้ดึงดูดใจอิสท์แมนเพราะในอนาคตเขาต้องการจะตั้งศูนย์กลางการอธิษฐาน 24 ชั่วโมง โดยไม่แบ่งแยกคณะนิกายขึ้น

## เมืองแบบอย่าง

แน่นอนถ้าจะมืองค์การคริสเตียนไหลบ่าเข้ามาสู่โคโลราโด สปริงส์แต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาเด็กนักเรียนติดยาเสพติดในเมืองนี้หมดไปไม่ได้ทำให้อาชญากรรมหมดไป ไม่ได้แก้ปัญหามาของทุกคนให้หมดได้ แต่มันกลับก่อให้เกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงขึ้น

มีบางคนในเมืองกล่าวโทษคณะอีแวนเจลิคัลที่ยอมผ่านบัญญัติข้อสองทั้งที่ยังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ บัญญัติข้อนั้นจะสามารถยับยั้งทุกเทศบาลเมืองโคโลราโดไม่ให้ประกาศใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปกป้องคนรักร่วมเพศ หลังจากที่ Focus on the Family ย้ายเข้ามาได้ไม่นานมีบางคนปล่อยข่าวเท็จไปว่ามีพนักงานของ Focus บางคนบิบบังคับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนให้ใส่ครุฑที่เป็นเกย์ออก และพยายามกำจัดหนังสือหลายเล่มออกจากห้องสมุดโรงเรียน

สำนักงานใหญ่ของ Focus on the Family ถูกคนบุกเข้าทำลายหลายครั้งในช่วงปลายปี 1992 และต้นปี 1993 มีครั้งหนึ่งที่มีคนนำเอาชิ้นส่วนซากสัตว์ไปทิ้งไว้หน้าห้องพนักงานองค์การ และมีชาวบ้านบางคนทำให้เจมส์ ดีอบสัน (ปัจจุบันเป็นผู้จัดรายการวิทยุคริสเตียนประจำของเมืองนี้) เสียใจด้วยการติดสติ๊กเกอร์ตรงกันชนหน้ารถของพวกเขาว่า “Focus on Your Own D-Family (ซึ่งเป็นการนำเอาชื่อองค์การมาเพิ่มคำด่าลงไป)”

ผู้รับใช้คณะเมโธดิสต์ในท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งชื่อ ฮาร์วี มาร์ทซ์ พูดความในใจในทัศนะของผู้นำคริสตจักรสายตรงที่เป็นคนกลุ่มน้อยไว้ในวารสารโคโลราโด สปริงส์กาเซทท์ เทเลกราฟท์ว่า ค่านิยมของสิ่งที่เรียกว่าลัทธิทางศาสนา “ก็คือความเสื่อมที่สุดของศาสนา มันคือการตัดสินใจที่ว่าตัวเองถูกการมีจิตใจคับแคบ การกตัญญู การแบ่งแยก และการติดกับกฎระเบียบข้อบังคับมากเกินไป”

แต่เท็ด แสกการ์ด มองการติสอนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำให้คนเหล่านั้นเห็นความผิดบาปของตัวเอง “มีหลายคนเขียนจดหมายไปหาบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า พวกเราารู้สึกว่าถูกกดดันให้ต้องรับความรอด” แสกการ์ดกล่าวด้วยรอยยิ้ม “นั่นเป็นสิ่งที่ดี ผมต้องการให้การตกรรณเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับชาวโคโลราโด สปริงส์”

อย่างไรก็ตาม แสกการ์ดเป็นคนมีจิตใจเด็ดเดี่ยว วิถีทางที่จะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองของพระคริสตธรรมคือต้องสร้างแนวร่วม รวบรวมทรัพยากรของคริสตจักรอีแวนเจลิคัลทั้งหมด “คริสตจักรของผมจะไม่ดึงดูดให้ทุกคนมาที่นี่” เขาอธิบายว่า “คริสตจักรในพระคัมภีร์สามารถไปถึงคนที่พวกเขาไปไม่ถึง ผมต้องการให้ศิษยาภิบาลที่นั่นเน้นที่การรับใช้เมืองทั้งเมืองโดยผ่านคณะนิกายต่าง ๆ ทุกคณะนิกาย แทนที่จะเน้นแต่คริสตจักรของตัวเอง”

เพื่อส่งเสริมแนวความคิดนั้น แสกการ์ดได้พัฒนายุทธวิธีที่เขาเรียกว่า “แบบฉบับของโคโลราโด สปริงส์” โดยมีแนวคิดที่เขาหวังให้คริสตจักรในเมืองอื่น ๆ นำไปใช้ วิธีนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นการประกาศทั่วทั้งเมือง ซึ่งประกอบด้วยจุดสำคัญ 5 จุด

คริสตเดียนต้องตัดสินใจที่จะเน้นที่พระคำของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ แทนที่จะอ้างถึงลัทธิที่สองอื่นใด

ศิษยาภิบาลควรส่งเสริมงานรับใช้ของพระเยซูคริสต์ แทนที่จะเป็นงานของคริสตจักร แทนที่จะเป็นงานของคริสตจักรท้องถิ่นนั้น ๆ เอง

ผู้เชื่อควรอธิษฐานเพื่อการขยายราชอาณาจักรของพระเจ้าในเมืองของตัวเอง แทนที่จะอธิษฐานเพื่องานออกไปประกาศของคริสตจักรของตัวเองเท่านั้น

คริสตจักรต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อแตกต่างของผู้อื่น โดยเฉพาะลักษณะรูปแบบในการนมัสการ และการตีความพระคัมภีร์ที่เหมาะสมของแต่ละคณะ

ผู้เชื่อควรพูดและกระทำในสิ่งที่สนับสนุนคริสตจักรอื่น ๆ ด้วย

แสกการ์ดหวังให้แนวความคิดนี้เปลี่ยนแปลงชุมชนของเขา “เรากำลังกำจัดความอิจฉา หุมหิมของเราออกไป และเรียนรู้ที่จะให้เกิดนับถือซึ่งกันและกัน เรานับถือคณะเพรสไบทีเรียนที่เป็นเพรสไบทีเรียน เรานับถือคณะแบปติสต์ที่เป็นแบปติสต์ และศิษยาภิบาลก็ยื่นเคียงข้างกัน ผมรู้ว่าถ้าหากผมประสบอุบัติเหตุในวันพรุ่งนี้ ศิษยาภิบาลคณะเพรสไบทีเรียนจะมาเทศนาแทนผมในวันอาทิตย์ถัดไป และที่ประชุมของผมก็จะชอบมากด้วย

แสกการ์ดกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้แบบฉบับนี้ได้ผลก็คือ ความถ่อม ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางบุคลิกที่เขาแสดงให้เห็นเมื่อเขาพูดถึงวิธีการที่เมืองของเขาได้ถูกเปลี่ยนไปในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เขาปฏิเสธเมื่อมีคนบอกว่าเขาหรือคริสตจักรชีวิตใหม่ควรได้รับการยกย่องในการจับไล่วิญญาณชั่วออกไปจากเมืองนี้

แสกการ์ดกล่าวเน้นว่า “ผมไม่ได้เป็นคนทำ คริสตจักรของผมก็ไม่ได้ทำ เราต่างเป็นภาชนะในพระหัตถ์ของพระเจ้า และเราได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่คริสเตียนท่านอื่น ๆ ได้มาหว่านไว้ในที่นี้อย่างเงียบ ๆ เมื่อหลายปีก่อน”

แต่แสกการ์ดไม่ลังเลที่จะกล่าวว่า มันเป็นพลังของการอธิษฐานที่เจาะทะลุมิติมืดของโคโลราโด สปริงส์และแสกการ์ดก็ยืนยันว่า การอัศจรรย์อันเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ สถานที่

“PIERCING THE DARKNESS” BY J. LEE CHARISMA ฉบับเดือนตุลาคม 1993

ที่มา : เพื่อนผู้นำ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 มกราคม-กุมภาพันธ์ 1994, หน้า 29-34.